



## THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG



### Phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em”



Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy dự lễ phát động tại điểm cầu Thái Bình.

Ảnh: THÀNH TÂM

Tối ngày 12/9, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ phát động trực tuyến toàn quốc chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chủ trì lễ phát động. Cùng dự có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương.

Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành tới dự.

Năm học 2021 - 2022 bắt đầu với rất nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Các

thầy cô giáo, các em học sinh, sinh viên trên cả nước đang hết sức cố gắng để tiến hành công tác giảng dạy, học tập. Tuy nhiên, hoạt động tổ chức dạy học trong những ngày đầu của năm học mới gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội. Nhiều tỉnh, thành phố phải tổ chức dạy học trực tuyến, song do hệ thống đường truyền internet hạn chế dung lượng, phần mềm dạy học hoạt động chưa tốt, nhiều học sinh thiếu trang thiết bị học tập do gia đình khó khăn nên việc dạy và học ở nhiều nơi chưa hiệu quả.

Chương trình “Sóng và máy tính cho em” được xây dựng và triển khai với mục đích hỗ trợ các em học sinh, đặc biệt là học sinh đang ở vùng có dịch Covid-19 học tập trực tuyến hiệu quả. Chương trình ưu tiên hỗ trợ máy tính, dịch vụ viễn thông đối với những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo phát động, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện. Chương trình sẽ được thực hiện ở các ngành, các cấp trên cả nước. Trước mắt, việc vận động máy tính cho học sinh sẽ ưu tiên thực hiện tại các địa phương khó khăn, vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

Tại lễ phát động, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thông qua dự thảo kế hoạch triển khai chương trình, trong đó tập trung vào 3 nội dung: bảo đảm việc phủ sóng di động, hướng tới phủ sóng 100% các điểm chưa có kết nối internet tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện học trực tuyến; hỗ trợ máy tính phục vụ học trực tuyến; hỗ trợ khác cho các địa phương đang thực hiện

giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 và tổ chức dạy, học trực tuyến.

Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế và mọi mặt của đời sống xã hội. Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp cùng nhân dân luôn quyết tâm, đồng lòng trong công tác phòng, chống dịch với mong muốn đưa cuộc sống trở lại bình thường. Tuy nhiên, hiện nay việc học tập của học sinh, nhất là các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa gặp rất nhiều khó khăn do không có máy tính và mạng internet để phục vụ học trực tuyến. Triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em” mặc dù chỉ là giải pháp tình thế nhưng phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay.

(Xem tiếp trang 4)

NGUYỄN CƯỜNG - TRẦN TUẤN

### Hiện thực khát vọng “Xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng”

Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Đây cũng là một trong những quan điểm chỉ đạo về động lực phát triển đất nước trong những năm tới được khẳng định trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đối với Thái Bình, khơi dậy khát vọng chính là động lực rất quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra “Phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng”.

(Xem trang 3)



Hạ tầng khu công nghiệp Liên Hà Thái đang được thi công.

Ảnh: NGỌC TRÂM

### CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

LTS: Ngày 18 tháng 8 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Nội dung như sau:

Những năm qua, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần giáo dục và khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu quê hương, ý thức tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc của người dân Thái Bình trong sản xuất và tiêu dùng; nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về Cuộc vận động ngày càng sâu sắc, từ đó đã thay đổi hành vi tiêu dùng theo hướng ưu tiên sử dụng hàng sản xuất trong tỉnh, trong nước có chất lượng. Cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng trong tỉnh tích cực hưởng ứng Cuộc vận động; đã xuất hiện các

mô hình, điển hình tốt trong ứng dụng công nghệ tiên tiến, đổi mới quản lý, thiết lập hệ thống phân phối, hạ giá thành, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên thị trường, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng nội địa, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, việc thực hiện Cuộc vận động trong thời gian qua còn bộc lộ một số hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai Cuộc vận động có việc, có nơi còn hình thức, hiệu quả chưa cao; sự phối hợp giữa chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp ở một số địa phương chưa thường xuyên, chặt chẽ; kết quả thực hiện Cuộc vận động chưa toàn diện. Doanh nghiệp sản xuất hàng hóa trong tỉnh chủ yếu có quy mô nhỏ, sản xuất hàng thông thường, chưa có nhiều sản phẩm, hàng hóa có thương hiệu, chất lượng cao và mẫu mã, giá cả hấp dẫn người tiêu dùng.

(Xem tiếp trang 4)

**Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19**  
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT XÔ GAS**  
Tặng trang bị phòng, chống dịch cho Hội Nhà báo Thái Bình



Đại diện Hội Nhà báo Thái Bình, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình tiếp nhận trang bị phòng, chống dịch Covid-19 do Công ty Cổ phần Việt Xô Gas trao tặng.

Chiều ngày 11/9, tại Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Công ty Cổ phần Việt Xô Gas đã trao tặng 200 bộ quần áo bảo hộ y tế, 600 khẩu trang kháng khuẩn cho Hội Nhà báo Thái Bình. Đây là những trang bị cần thiết để các phóng viên, những người làm báo tại Thái Bình sử dụng trong quá trình tác nghiệp.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các phóng viên phải tác nghiệp tại các khu vực phong tỏa, khu cách ly tập trung, khu điều trị bệnh nhân Covid-19... nên nguy cơ lây nhiễm dịch cao. Vì vậy, bảo đảm an toàn cho các phóng viên cũng chính là bảo đảm an toàn cho người thân trong gia đình, đồng nghiệp, cơ quan báo chí.

(Xem tiếp trang 4)

**SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19**

SỞ Y TẾ:  
0969.851.212  
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:  
0931.581.292 - 0914.690.476  
0227.3831.885

### Kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

(Xem trang 2)



Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng (xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ) được vay 165 triệu đồng để trả lương ngừng việc cho người lao động.